



ปีที่ 41 ฉบับที่ 163 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏนครฯ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน – วิ่ง และจักรยานเสือภูเขา 10 กุมภาพันธ์นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเสริมสร้างความสามัคคีเนื่องในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2556 สองกิจกรรม กิจกรรมแรกคือ การแข่งขันเดิน-วิ่ง “ราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน” ครั้งที่ 9 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มแข่งขันเวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประเภทการแข่งขันมีทั้งประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. และประเภทฟันรัน ระยะทาง 3.5 กม. รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกเพศทุกวัย

สถานที่รับสมัครมีดังนี้ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00–20.00 น. รับสมัคร ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00–20.00 น. รับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 04.00 –05.30 น. รับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ส่วนกิจกรรมที่สองคือการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “ราชภัฏนครฯ เมาทนไบค์” ครั้งที่ 15 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดในปลายวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการแข่งขันประเภทต่างๆ ทั้งชาย-หญิง ตั้งแต่อายุไม่เกิน 15 ปี –รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป สำหรับการรับสมัครจะรับก่อนการแข่งขัน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะคิดสถานการณ์

ม.ราชภัฏนครฯ จัดงาน “ราชภัฏวิชาการ 56”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10,14-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามราชภัฏและพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะ สำนักสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผลิตผลผลิตของอาจารย์และนักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประชุม/การอบรม การแสดงนิทรรศการ การสาธิต การแสดงผลงานนักศึกษาและอาจารย์ การเสวนาและการบรรยายพิเศษ อาทิ การเสวนาเรื่อง “เขามหาชัยแผ่นดินเกิด” โดยศิษย์เก่าดีเด่นสามท่านคือ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร (อดีต รมว. ศธ.) นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ (อดีต รมว. ศธ.) และ ผศ.ดร.เหม ทองชัย (อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แกนนำเพื่อนที่ปรึกษา” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “โลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัยก้าวไกลสู่อาเซียน” และงานเวทีคุณภาพโดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและปัจจัยความสำเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษา” โดย รศ.ประดิษฐ์ มีสุข การมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 การมอบรางวัลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีมหาชัย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย อีกสองกิจกรรม คือ การแข่งขันเดิน-วิ่ง ภายใต้อช่อ “ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “ราชภัฏนครฯ เม้าเท่นไบค์” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

การประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเรียนที่ 2/2555

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในปีการศึกษานี้ได้ใช้แบบประเมิน 3 ชุด คือ 1. แบบประเมินความคิดเห็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์โดยนักศึกษา 2. แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาตามแนวปฏิบัติการประเมินการสอนของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ 3. แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งอาจารย์สามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้ระบบได้จากคณะของท่านเอง และการนำผลการประเมินผ่านระบบมาใช้ตอบประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสัปดาห์ไปยังนักศึกษาของท่านให้เข้าทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ชุดผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตั้งแต่นี้ หากมีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์

แนวคิดและปัจจัยความสำเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในผลผลิตของการจัดการศึกษามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับสถาบันการศึกษาต้องมีเสรีภาพทางวิชาการเพื่อการศึกษา การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่เสรีภาพทางวิชาการจำเป็นต้องมีกลไกควบคุมโดยรัฐและประชาชนตรวจสอบได้ สถาบันต่างๆ จำเป็นต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาเพราะมีการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งต้องคำนึงถึงภายใต้ขีดจำกัดด้านทรัพยากร จะจัดการอย่างไรให้สังคมยอมรับ

ความสำเร็จในงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหาร : ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีเป้าหมายอย่างชัดเจน และใช้งานคุณภาพเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างจริงจัง
2. ผู้สอน : สอนให้ศิษย์มีงานทำ มิใช่สอนเพียงแต่ให้ตนมีงานทำ
3. หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน : ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. ผู้เรียน : ต้องการที่จะได้ความรู้ มิใช่เพียงเพื่อได้ใบปริญญา
5. บุคลากรสายสนับสนุน : มุ่งมั่นการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ
6. สิ่งอำนวยความสะดวก/แหล่งเรียนรู้ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่ต้องวางแผนเป็นระบบ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายการทำงานโดยวิธีสั่งการ หรือทำงานโดยอาศัยความคิดคนใดคนหนึ่ง ที่มีได้เกิดจากการประชุม จะไม่ส่งผลดีต่องานประกันคุณภาพ ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ควรมีการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในการทำงาน ทุกคนมีความตระหนักให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงงานตามมาตรฐานที่กำหนด มิใช่มีเพียงเอกสารที่จัดทำอย่างเร่งรีบให้มีเป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบหรือการประเมินตามฤดูกาล

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและปัจจัยความสำเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษา” ในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 โดย รศ.ประดิษฐ์ มีสุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี (อาคาร 19)



บค.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พื้กเตี๋ยงประจำวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง เช้าวันนี้ (8 ก.พ.) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์วัฒนธรรม มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีเรื่องระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาหลายเรื่อง อาทิ การพิจารณาเสือกบุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ใครจะได้รับการคัดเลือกวันนี้ได้ทราบกัน

มาถึงแล้วงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกภาคส่วนอีกครั้ง กับกิจกรรมสร้างเสริม สุขภาวะเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย คือ การแข่งขันเดิน-วิ่ง “ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน” ซึ่ง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “ราชภัฏนครฯ เมาเท่นไบค์” ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ นี้

ในการแข่งขันครั้งนี้ใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการแข่งขันเดินวิ่ง ถึงแม้ไม่มีมืออาชีพเราก็สามารถสมัครร่วมการแข่งขันได้ เพราะมีให้เสือกสองประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. คงต้องยกให้มืออาชีพ มือสมัครเล่นอย่างเราๆ ประเภทฟันรัน ระยะทาง 3.5 กม. คงเอาอยู่ วิ่งบ้างเดินบ้างไม่นานถึงเส้นชัยแน่นอน งานนี้รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกเพศทุกวัย

ดีส่งร่องเป่ากันอีกรอบก่อนจะมีการแข่งขัน เช้าตรู่วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ นี้ คุณกมล บุญเมือง คุณก่อกานต์ ประเสริฐ และทีมงานจะตลุยดินแดนอ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาที่อำเภอพิบูล ในการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนของที่นี่ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักวิ่งมาร่วมการแข่งขันราชภัฏนครฯมินิมาราธอนให้ได้มากที่สุด

หลังจากการแข่งขันมินิมาราธอนเสร็จเรียบร้อยในเช้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะดำเนินการต่อในเรื่องการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ซึ่งสนามแข่งขันจะอยู่ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางด้านหลังสำนักงานอธิการบดี จะมีการปิดถนนบริเวณสามแยกหน้าบ้านคุณสุดใจ สุขคง และสามแยกหน้าหอ 10 จึงส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ที่แฟลตบุคลากร และหมู่บ้านโชนบ้านคุณสุดใจ สุขคง และโชนบ้านคุณจรีรัตน์ เสนาะกรรม จะไม่สะดวกในการสัญจร เพราะจะมีการปิดถนนบริเวณแยกดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนเสร็จการแข่งขัน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาตามโครงการสร้างบัณฑิตตสมบูรณแบบสู่สังคม ครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 300 คน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรม โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะจาก ประกันสังคมจังหวัดนครฯ จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช และนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ มาให้ข้อคิดและทักษะดี ๆ พร้อมข้อเสนอแนะการใช้ชีวิตในสังคมหลังจากสำเร็จการศึกษา จากคณบดี ดร.สมปอง รักษาธรรม ดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภา ผาด่านแก้ว ประสานงานโดยทีมบริหารและทีมงานจากสำนักงานคณบดีอย่างจริงจัง

ปิดท้ายข่าวพื้กเตี๋ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “ความสำเร็จยอมเป็นของคนที่ใช้ความพยายาม ถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องเสียหายแต่ได้ประโยชน์ทุกทาง ด้วยการใช้ความพยายาม ก็จงพยายามให้ถึงที่สุด” สวัสดิ์คะ